

Số: /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày tháng năm 2020

BÁO CÁO

Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (từ ngày 24/4 đến 08/5/2020)

Thực hiện công văn số 490/VPUBND-THVX, ngày 06/04/2020 của Văn phòng UBND Tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình tác động của dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ ngày 24/4 đến ngày 08/5/2020 như sau:

I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Tiếp tục quán triệt toàn Ngành nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là với dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng; Công văn số 188/UBND-THVX của UBND Tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 197/UBND-THVX của UBND Tỉnh về phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội trong điều kiện phòng, chống dịch trên địa bàn Tỉnh.

Sở VH TTDL đã cụ thể hóa ban hành Công văn số 925/SVHTTDL-QLDL chỉ đạo các khu di tích, điểm tham quan du lịch, bảo tàng, thư viện trên địa bàn Tỉnh được phép mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch theo đúng qui định của Ngành Y tế. Trong đó, chỉ đạo các doanh nghiệp du lịch, lữ hành phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong hoạt động vận chuyển khách du lịch; trang bị đầy đủ những vật dụng đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho du khách khi tham quan, du lịch.

Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở các khu di tích, điểm tham quan du lịch, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn phải cảnh giác, không chủ quan, lơ là với dịch bệnh, tổ chức các hoạt động du lịch gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn trong phòng, chống dịch bệnh.

Cùng với đó, ngay sau khi các khu di tích, điểm tham quan du lịch mở cửa đón khách trở lại, Sở VH TTDL tổ chức Đoàn kiểm tra do Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực tế công tác phòng ngừa dịch bệnh tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch, bảo tàng, di tích, thư viện...; đồng thời khảo sát, nắm lại hoạt động du lịch của các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch sau thời gian tạm dừng đón khách do ảnh hưởng dịch Covid -19. Các đơn vị sau khi được phép mở cửa hoạt

động trở lại đã tuân thủ đầy đủ các biện pháp chung về phòng, chống dịch Covid-19 như cung cấp sinh phẩm vệ sinh khử khuẩn, bố trí chỗ rửa tay thuận tiện bằng nước sạch với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn cho khách tham quan theo đúng quy định của ngành y tế; có biện pháp giám sát và nhắc nhở người sử dụng. Đảm bảo có đủ các trang thiết bị phục vụ công tác vệ sinh, khử khuẩn tại bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Viên chức, người lao động, khách tham quan đều đeo khẩu trang; thực hiện kiểm tra thân nhiệt khách tham quan trước khi vào các khu điểm du lịch, bảo tàng, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Thường xuyên thực hiện vệ sinh, khử khuẩn bề mặt các khu vực trưng bày, khu làm việc và dịch vụ theo đúng quy định của ngành y tế. Đảm bảo mức độ thông thoáng tại khu vực tham quan, trưng bày, bán vé, dịch vụ, thờ cúng. Tổ chức phân luồng, đón tiếp, hướng dẫn khách tham quan, bảo đảm giãn cách an toàn khi tiếp xúc.

Công tác phòng, chống dịch tại Sở VH-TT-DL được tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ. Toàn thể công chức, viên chức nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là. Sở tiếp tục duy trì việc phân công viên chức, bảo vệ đơn vị trực luân phiên để đo thân nhiệt, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, vệ sinh rửa tay sát khuẩn khi tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Công chức, viên chức, người lao động đơn vị chấp hành nghiêm, không tập trung đông người, mang khẩu trang khi đến cơ quan.

II. TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH COVID-19 ĐẾN HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Lĩnh vực văn hóa

Từ ngày 24/4 đến ngày 08/5, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, các hội thi, hội diễn, liên hoan, biểu diễn nghệ thuật tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiệm vụ chính trị của Tỉnh, của đất nước từ Tỉnh đến cơ sở vẫn tiếp tục không tổ chức, tránh tụ tập đông người không cần thiết, đã tiếp tục gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị của toàn Ngành.

Tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh và các nhiệm vụ chính trị, xã hội của đất nước, của Tỉnh thông qua các hình thức cổ động trực quan bằng băng rôn, pa nô, áp phích; đưa tin, bài trên Trang tin điện tử, mạng xã hội (facebook, zalo...), Đài truyền thanh huyện, thị, thành phố, Trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn, góp phần phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Triển khai đến chủ cơ sở cà phê Thư viện Xanh trong Thư viện Tỉnh, cà phê Dấu xưa trong khuôn viên Bảo tàng Tỉnh thực hiện bản cam kết về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định.

2. Lĩnh vực thể thao

Từ ngày 24/4 đến ngày 08/5, các hoạt động thể dục thể thao từ Tỉnh đến cơ sở tiếp tục tạm hoãn không tổ chức. Với việc tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao trên địa bàn Tỉnh được phép

mở cửa hoạt động trở lại, đã tạo niềm vui phấn khởi cho các hộ kinh doanh dịch vụ thể thao, các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên của người dân trở lại bình thường để rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Sau khi kết thúc thời gian cách ly toàn xã hội phòng ngừa dịch bệnh, các vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao đều quay lại sân tập với tinh thần phấn chấn, quyết tâm và nỗ lực nhằm chuẩn bị tốt nhất về thể lực, lấy lại phong độ, sẵn sàng cho các giải đấu sắp tới. Tổng vệ sinh phòng ở, nơi tập luyện khối thể thao năng khiếu; triển khai thực hiện nội quy phòng ở, phòng tập luyện của các vận động viên, đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo qui định.

3. Lĩnh vực du lịch

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, với việc dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, cả nước thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội đã mang lại tín hiệu phấn khởi cho ngành du lịch Đồng Tháp. Cuối tháng 4, các nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú, các khu, điểm tham quan, du lịch, di tích, bảo tàng được phép hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động.

Mặc dù có sự chuẩn bị tốt như trong thời gian tạm ngừng hoạt động để tập trung phòng, chống dịch hiệu quả, đa số các khu di tích, điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú du lịch... đã tổ chức chỉnh trang cơ sở cơ sở vật chất, tiện nghi, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú khi được phép hoạt động trở lại.

Dù được phép mở cửa hoạt động trở lại đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5, song do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch đến Đồng Tháp trong dịp nghỉ lễ sụt giảm trầm trọng. Từ ngày 30/4 đến hết ngày 03/5, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch tại Đồng Tháp là 19.385 lượt khách, giảm 77,45 % so với cùng kỳ; tổng thu từ hoạt động du lịch đạt 671.458.300 đồng, giảm 82,42 % so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra, dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 tuy kéo dài 04 ngày nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên còn có khu, điểm du lịch chưa mở cửa đón khách trở lại như Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Khu vui chơi giải trí miệt vườn Happy land Hùng Thy.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

Công tác chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới được Sở triển khai đồng bộ, kịp thời. Chủ động tổ chức đoàn thành tra, kiểm tra đến các khu di tích, điểm tham quan du lịch, bảo tàng, thư viện... để nắm tình hình việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh của các đơn vị sau khi được phép mở cửa hoạt động trở lại, đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh các đơn vị chưa thực hiện đúng quy định trong việc phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

Công tác tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan, panô, băng rôn, xe tuyên truyền được tiếp tục thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực. Toàn Ngành không có công chức, viên chức vi phạm công tác phòng, chống dịch, đảm bảo hiệu quả công việc chuyên môn được giao.

2. Tồn tại, hạn chế

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Các hoạt động văn hóa, vui chơi giải trí, thể thao, lễ hội, hội nghị tiếp tục dừng, hủy, dời thời gian tổ chức đã ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, việc hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu kế hoạch và giải ngân ngân sách của Ngành theo Kế hoạch năm.

Các khu, điểm tham quan, du lịch, di tích, bảo tàng, thư viện... đã mở cửa hoạt động trở lại phục vụ khách tham quan và bạn đọc, nhưng do tâm lý lo ngại sự lây nhiễm bệnh Covid, nên lượng khách đến tham quan du lịch tại các khu di tích, điểm tham quan du lịch, giảm sâu so với cùng kỳ năm 2019, bạn đọc đến thư viện không nhiều.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SAU DỊCH COVID-19

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo xây dựng giáo án phù hợp với thực tế nhằm đảm bảo cho vận động viên đạt được thể lực và phong độ trong thời gian sớm nhất sau thời gian cách ly xã hội tập luyện tại nhà. Đồng thời xây dựng kế hoạch hướng đến những giải đấu khu vực, toàn quốc, quốc tế quan trọng sắp tới, tránh rơi vào tình trạng bị động khi có lịch thi đấu diễn ra.

Chủ động về thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tham gia các Hội thi, Liên hoan, các giải thể thao trong thời gian tới. Đối với việc tổ chức các giải thể thao cấp Tỉnh, chủ động ban hành điều lệ các giải thi đấu trong thời gian tới, để các huyện, thị xã, thành phố chủ động chuẩn bị lực lượng và kinh phí để tham dự giải.

Hoàn chỉnh các chương trình, kế hoạch sau dịch Covid-19 để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch; kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị để khôi phục nhanh các hoạt động phục vụ du khách; tập trung phát triển mạnh loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng.

Điều chỉnh kế hoạch các hoạt động, kinh phí không thực hiện, đề xuất điều chỉnh nội dung chi năm 2020 do ảnh hưởng Covid-19, trình UBND Tỉnh xem xét để có cơ sở thực hiện trong thời gian tới.

Phối hợp tổ chức Chương trình Cầu truyền hình trực tiếp “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” tại điểm cầu Đồng Tháp chào mừng kỷ niệm 130 năm

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo qui định.

Trên đây là báo cáo tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch từ ngày 24/4 đến ngày 08/5/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Nơi nhận:

- TT. TU/HĐND/UBND Tỉnh;
- BTG TU; Sở TTTT, KH-ĐT, Cục TK;
- P.VHTT; PCM; ĐVSN;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, TH (NT).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Quang Tuyên